

せんぽう

“สามมหาวิถึ”

## ลำนนำ

หนังสือเล่มนี้ทาง DOJIPEDIA มิได้เป็นผู้ประพันธ์ เราเป็นเพียงผู้รวบรวม และเรียบเรียงข้อมูลเท่านั้น เราสืบค้นข้อมูลมาจาก INTERNET เป็นส่วนใหญ่ ความได้เปรียบของเราคือ เรารู้จักภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ ทำให้เราเข้าถึง Source ได้มากกว่า

หนังสือเล่มนี้มีแนวทางการเขียนง่าย ๆ ว่า ไม่มีการใช้ภาพ และอธิบายเป็นตัวอักษรให้เรียบง่ายและน้อยที่สุด ให้เข้าใจได้เลยทันที

ว่ากันว่า นี่คือนหนังสือที่เทรดเดอร์ทุกคนต้องอ่าน มันคือจุดกำเนิดของการค้าและการวิเคราะห์ในตลาดปัจจุบัน ถ้าคุณอ่านแล้วคุณจะเข้าใจเอง ว่าที่เราพูดไม่เกินจริงเลย

หนังสือนี้ไม่มีสารบัญ “อย่าไปตามหามันเลย เพราะเรา  
อยากให้คุณได้อ่านมันทุกตัวอักษร และแค่อ่านมันลงไป อย่าได้  
ต่อรองกับความรู้อื่น” สำหรับการแชร์ ทำได้ทันทีตามกฎหมายของ Fair  
Used การนำไปใช้ต่อ โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ DOJIPEDIA.COM ใส่  
ลิงค์กลับมาที่เว็บ หรือจะเขียนชื่อ แค่เขียนลงไป อย่างไรก็ได้ ถือว่า  
เป็นการให้เกียรติกันกับคนที่รวบรวมข้อมูลมาอย่างยากลำบาก

## มุเนฮิสะ ฮอมมะ

มุเนฮิสะ ฮอมมะ เกิดในปี 1724 ที่เมืองซากาตะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นพ่อค้าชาวผู้มีชื่อเสียงที่ปฏิวัติตลาดการเงินด้วยวิธีการเทรด<sup>1</sup>ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ฮอมมะได้รับฉายาว่า "เทพเจ้าแห่งตลาด" และเทคนิครวมถึงปรัชญาของเขายังคงมีอิทธิพลต่อเทรดเดอร์ทั่วโลกมากกว่าสองศตวรรษหลังจากที่เขาเสียชีวิตในปี 1803

## พ่อค้าชาวผู้เปลี่ยนแปลงโลก

ฮอมมะเริ่มต้นอาชีพด้วยการเทรดสัญญาซื้อขายข้าวล่วงหน้าในตลาดข้าวโตจิม่าในโอซาก้า ทักษะอันโดดเด่นของเขาใน

---

<sup>1</sup> ยุคใหม่เรามักใช้คำว่า “เทรด” แทน “การค้า” แต่จริง ๆ มันก็คือการซื้อขาย ตลาดหุ้นไม่ต่างอะไรจากตลาดสด และตลาดค้าข้าวในยุคนั้น

การคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดทำให้เขาสร้างความมั่งคั่งมหาศาลเทียบเท่ากับหลายพันล้านในสกุลเงินปัจจุบัน ความสำเร็จของเขาทำให้ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับรัฐบาลญี่ปุ่น และยังได้รับยศซามูไรกิตติมศักดิ์อีกด้วย

## กำเนิดแผนภูมิแท่งเทียน

มรดกที่ยั่งยืนที่สุดของฮอมมะคือการคิดค้นแผนภูมิแท่งเทียน เขابันทักการเคลื่อนไหวของราคาอย่างละเอียดลงบนกระดาษทำจากข้าว โดยจดบันทึกราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด และปิดของแต่ละวันทำการ เมื่อเวลาผ่านไป เขาเริ่มเห็นรูปแบบที่เกิดขึ้นซึ่งเขาตั้งชื่อและใช้ทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตระบบนี้พัฒนาเป็นวิธีการสร้างแผนภูมิแท่งเทียนที่ยังคงใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาดการเงินจนถึงทุกวันนี้

## การถูกเรียกว่าเทงงูแห่งเดวะ

"ผืนดินอันอุดมสมบูรณ์ที่ทอดยาวหลายสิบลีไมล์ในเดวะได้ผลิตข้าวมาตั้งแต่สมัยโบราณและมีชื่อเสียงในโลก ในซาดากะ มีการซื้อขายข้าวอย่างคึกคัก และพ่อค้าจากทั่วประเทศต่างมายังโอซาก้าเพราะมีตลาดข้าว เรือที่จอดอยู่ในท่าเรือคราคร่ำไปด้วยใบเรือตลอดทั้งวันทั้งคืน นี่หรือการค้าที่ฉันควรทุ่มเทให้?"

## น้ำพุทองคำของฮอมมะ

การเกษตรและการลงทุนมีรากฐานเดียวกัน คนคือผู้ทำงาน แต่พระเจ้าบันดาลให้สิ่งต่างๆ เติบโต ผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์ที่เชื่อในสวรรค์ จะได้รับการนำทางไปสู่โลกที่อุดมสมบูรณ์ "จิตใจสำคัญกว่าการขาดทุนหรือกำไรเสมอ"

## กฎแห่งสามมหาวิถิ

มุเนฮิสะ ฮอมมะได้พัฒนา "กฎแห่งสามมหาวิถิ"<sup>2</sup> เพื่อช่วยในการระบุดจุดสูงสุดและต่ำสุดที่แท้จริงของตลาด กฎนี้ประกอบด้วยหลักการสำคัญ 3 ประการ ดังนี้:

1. **กฎการรอ 3 วัน ฮอมมะกล่าวว่า:** "เมื่อซื้อหรือขายให้รอสามวันนับจากวันที่คุณรู้สึกว่าคุณสามารถทำกำไรได้จากสถานะตลาดบางอย่าง นี่คืกฎ"

การรอ 3 วันนี้ช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่รีบร้อนและอารมณ์ชั่ววูบ ทำให้เรามีเวลาประเมินสถานการณ์ตลาดได้อย่างรอบคอบมากขึ้น

---

<sup>2</sup> นักเขียนหรือต้นฉบับไม่รู้ว่แปลว่าอย่างไร แต่ผมอยากจะเรียกว่า "สามมหาวิถิ" เพื่อเป็นเกียรติแก่คนคิดนี้ ส่วนใหญ่การแปลที่เรียบง่ายก็จะแปลว่า "สามวิถิ" เท่านั้น

2. กฎการพิจารณา 3 ปัจจัย สอสมมะแนะนำให้พิจารณา 3 ปัจจัยสำคัญก่อนตัดสินใจซื้อหรือขาย: "พิจารณา สภาวะการกระจายของข้าวเพิ่มเติมจากราคาราคา สูงสุดและราคาราคาต่ำสุดของมันก่อนที่คุณจะตัดสินใจ นี่คือนิยามของสาม" 3 ปัจจัยที่ควรพิจารณาได้แก่:

- ราคาราคาสูงสุด (จุดสูงสุด)
- ราคาราคาต่ำสุด (จุดต่ำสุด)
- สภาวะการกระจายของสินค้าในตลาด<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> ข้อนี้เข้าใจยากมาก เจอในภาษาอังกฤษบอกว่าเป็น Distribution of Goods น่าจะดูด้วยว่า ข้าวตอนนั้นขึ้นตลาดหรือไม่ ซึ่งถ้าหากตีความแบบนี้ หมายความว่า ตีความได้หลายมุม คือให้ดู บริบทอื่น ๆ ครั้นจะใช้แค่ volume อย่างเดียวคงไม่ได้ ก็ให้ดูบริบท ไปแทนเลย



การพิจารณาปัจจัยทั้งสามนี้ช่วยให้เราเห็นภาพรวมของตลาดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ไม่ใช่แค่มองที่ราคาเพียงอย่างเดียว

**3. กฎการเปลี่ยนความคิด 3 ครั้ง** ฮอสมมะเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเปลี่ยนมุมมองและความคิด: "เมื่อตลาดดูเหมือนจะเป็นตลาดหมีและคุณถูกปล่อยให้ขายบ่อยครั้ง ให้รอสามวัน เปลี่ยนความคิดของคุณ และคุณแน่ใจได้ว่าจะชนะถ้าคุณตัดสินใจซื้อแทน"

กฎนี้สอนให้เราไม่ยึดติดกับมุมมองเดิม แต่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนความคิดตามสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

การใช้ "กฎแห่งสามมหาวิถี" นี้อย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยการฝึกฝนและประสบการณ์ ฮอสมมะเชื่อว่าการปฏิบัติตามกฎเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนสามารถระบุจุดสูงสุดและต่ำสุดของตลาดได้แม่นยำมากขึ้น นำไปสู่การตัดสินใจซื้อขายที่มีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจที่รีบร้อนหรือขาดการวิเคราะห์ที่รอบคอบ

### 3 มหาวิถึ ของมุนีฮะ ฮอมมะ

3 มหาวิถึ หรือ สามวิถึ (三法, San-pou) เป็นหลักการวิเคราะห์ตลาดที่พัฒนาโดยมุนีฮะ ฮอมมะ พ่อค้าชาวชาวญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 18 ประกอบด้วย:

#### **轉換 (Tenkan) – การเปลี่ยนแปลงหรือการพลิกผัน**

ในโลกแห่งการซื้อขายที่ไม่หยุดนิ่ง การเปลี่ยนแปลงคือสิ่งเดียวที่แน่นอน มุนีฮะ ฮอมมะ พ่อค้าชาวผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคเอโดะ เข้าใจความจริงข้อนี้อย่างลึกซึ้ง และได้พัฒนาแนวคิด "轉換"

(Tenkan) หรือ "การเปลี่ยนแปลง" เป็นหนึ่งในสามเสาหลัก<sup>4</sup>ของปรัชญาการซื้อขายของเขา

### **ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง**

ฮอมมะเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงในตลาดไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในจิตวิทยาของผู้ซื้อขาย เขากล่าวว่า:

"จิตวิทยาของตลาดมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการเทรด และอารมณ์ของเทรดเดอร์มีอิทธิพลอย่างมากต่อราคา<sup>5</sup>"

การเข้าใจจุดเปลี่ยนนี้จึงเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการซื้อขาย

---

<sup>4</sup> ไม่ใช่เสาหลักวาริ หรือ เสาหลักอัคนิ แน่นอน

<sup>5</sup> ต่อไปนี้ ใน Quote คำพูดไม่ได้มาจากเนื้อหาที่ผู้เรียบเรียงเขียน แต่เป็นเนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือของ HOMMA

## การระบุดจุดเปลี่ยน

ฮอสมะสอนให้เราสังเกตสัญญาณของการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดดูเหมือนจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง:

"เมื่อผู้คนเคลื่อนไหวเป็นหนึ่งเดียวกัน วิ่งไปทางตะวันตกด้วยความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการรวมตัว ถึงเวลาที่ คุณจะมุ่งหน้าไปทางตะวันออกและคุณจะมีโอกาสที่ยิ่งใหญ่"

นี่คือหลักการของการเป็นนักลงทุนแบบ contrarian ที่กล้าทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับฝูงชน

## การรอดคอยอย่างอดทน

การระบุดจุดเปลี่ยนไม่ใช่เรื่องง่าย ฮอสมะเน้นย้ำถึงความสำคัญของการอดทนและการสังเกตอย่างรอบคอบ:

"เมื่อซื้อหรือขาย ให้รอสามวันนับจากวันที่คุณรู้สึกว่าคุณสามารถทำกำไรได้จากสถานะตลาดบางอย่าง นี่คือกฎ<sup>6</sup>"

การรอคอยนี้ช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่รีบร้อนและอารมณ์ชั่ววูบ

### การปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง

ฮอสมะสอนให้เราไม่ยึดติดกับมุมมองเดิม แต่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์:

"เมื่อตลาดดูเหมือนจะเป็นตลาดขาลงและคุณจะถูกปล่อยวงให้ขายบ่อยครั้ง ให้รอสามวัน รอว่าคุณคิดว่าความคิดของคุณเปลี่ยนไปไหม "

ความยืดหยุ่นทางความคิดนี้เป็นสิ่งสำคัญในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด

---

<sup>6</sup> ปรากฏอยู่ในกฎแห่งสามมหาวิถิ

การเข้าใจและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับนักลงทุนทุกคน ฮอมมะสอนให้เราเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัว แต่เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้พร้อมและกล้าที่จะจมมันไว้

ในบทต่อไป เราจะพูดถึงวิถีที่สองของฮอมมะ **極** (Kyoku) หรือ "จุดสูงสุดและต่ำสุด" ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจวิธีการระบุงจุดที่เหมาะสมในการเข้าและออกจากตลาด

## 極 (Kyoku) – จุดสูงสุดหรือต่ำสุด

ในโลกแห่งการซื้อขาย <sup>7</sup> การระบุจุดสูงสุดและต่ำสุดของราคาเป็นทักษะที่มีค่ายิ่ง มุเนฮิสะ ฮอมมะ ผู้เชี่ยวชาญการซื้อขายข้าวแห่งยุคเอโดะ ได้พัฒนาแนวคิด "極" (Kyoku) หรือ "จุดสูงสุดและต่ำสุด" เป็นหนึ่งในสามเสาหลักของปรัชญาการซื้อขายของเขา แนวคิดนี้ช่วยให้เราเข้าใจวิธีการระบุโอกาสที่ดีที่สุดในการเข้าและออกจากตลาด

### ความสำคัญของการระบุจุดสูงสุดและต่ำสุด

ฮอมมะเชื่อว่าการเข้าใจจุดสูงสุดและต่ำสุดของราคาเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการซื้อขาย เขากล่าวว่า:

---

<sup>7</sup> ผมชอบคำว่า ซื้อขาย แทนเทรด มันให้บรรยากาศของวัฒนธรรมตะวันออกแบบเรา ๆ มากกว่า วัฒนธรรมแบบตะวันตก อย่างไรก็ตาม ก็เอาที่ถนัดปากทุกคนครับ

"เมื่อคุณซื้อและขาย คุณต้องมองหาราคาที่ต่ำสุด และเล็ง  
เป้าไปที่ราคาสูงสุด คุณต้องจดจำสิ่งนี้ไว้"

การระบุจุดเหล่านี้ไม่เพียงช่วยในการตัดสินใจซื้อขาย แต่ยัง  
ช่วยในการจัดการความเสี่ยงและการวางแผนกลยุทธ์ระยะยาว

### **การสังเกตรูปแบบของตลาด**

ฮอมมะซอนให้เราสังเกตรูปแบบของตลาดเพื่อระบุจุดสูงสุด  
และต่ำสุดที่อาจเกิดขึ้น:

"ราคาข้าวที่ถึงราคาต่ำสุดในฤดูหนาวและเดือนมกราคมจะ  
เริ่มสูงขึ้นในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ราคาข้าวที่ถึงราคา  
สูงสุดภายในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์จะเริ่มลดลงในเดือน  
พฤษภาคมและมิถุนายน"<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> ต้องเข้าใจว่า Cycle ของ ราคาสินค้ายุคนั้นไม่ได้ผันผวน  
เท่ายุคนี้ เข้าใจหลักแต่อย่างคิดว่าจะเป็นแบบนี้เสมอไป เพียงแต่



การเข้าใจวัฏจักรของตลาดช่วยให้เราคาดการณ์จุดสูงสุดและต่ำสุดได้ดียิ่งขึ้น

### **การระวังการซื้อขายที่จุดสูงสุดและการขายที่จุดต่ำสุด**

ฮอมมะเต็อนเราถึงอันตรายของการซื้อเมื่อราคาสูงเกินไปหรือขายเมื่อราคาต่ำเกินไป (Buy ที่ high sell ที่ Low) :

"อย่าซื้อที่สูงสุดหรือขายที่ต่ำสุด เพียงแค่ระวังตลาดคุณไม่สามารถบอกได้ทั้งราคาสูงสุดหรือต่ำสุด ในขณะที่ราคากำลังเคลื่อนไหวขึ้นหรือลง"

เขาแนะนำให้เราอดทนและรอโอกาสที่เหมาะสม แทนที่จะรีบร้อนเข้าสู่ตลาดเมื่อราคาดูเหมือนจะสูงหรือต่ำเกินไป

---

หลักนี้มันสะท้อนว่า มันอ้างอิงกับ ปริมาณผลผลิตและความต้องการในตลาด

## การใช้ "กฎแห่งสามมหาวิถิ" ในการระบุจุดสูงสุดและต่ำสุด

ฮอมมะพัฒนา "กฎแห่งสามมหาวิถิ" เพื่อช่วยในการระบุจุดสูงสุดและต่ำสุดที่แท้จริง:

"พิจารณาสภาวะการกระจายของข่าวเพิ่มเติมจากราคาราคาสูงสุดและราคาราคาต่ำสุดของมันก่อนที่คุณจะตัดสินใจ นี่คืกฎของสามมหาวิถิ"

กฎนี้เน้นย้ำความสำคัญของการพิจารณาปัจจัยหลายด้าน ไม่ใช่เพียงแค่ราคาเท่านั้น ในการระบุจุดสูงสุดและต่ำสุดที่แท้จริง

### การรับมือกับความไม่แน่นอน

ฮอมมะตระหนักดีว่าการระบุจุดสูงสุดและต่ำสุดที่แท้จริงเป็นเรื่องยาก เขาแนะนำให้เราเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอน:

"หากคุณไม่สามารถหาว่าอะไรคือราคาสูงสุดและอะไรคือราคาต่ำสุด ให้รอกจนกว่าคุณจะแน่ใจแม้ว่าจะใช้เวลาหลายเดือนแทนที่จะเป็นสามวัน<sup>9</sup>"

ความอดทนและการเฝ้าสังเกตอย่างต่อเนื่องเป็นกุญแจสำคัญในการระบุจุดสูงสุดและต่ำสุดที่แท้จริง

### **การปรับตัวตามสภาวะตลาด**

ฮอมมะเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปรับตัวตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง:

---

<sup>9</sup> เดิมกฎคือให้รอ 3 วัน แต่ข้อนี้บอกว่า ถ้าหากบอกระไรไม่ได้ ไม่ต้องรอ 3 วัน รอกจนกว่าคุณจะมองตลาดออก ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับมือใหม่

"ปล่อยวางความคิดที่มีมาก่อนจากปีก่อน และคิดเฉพาะ  
สภาวะการเก็บเกี่ยวของปีปัจจุบัน ปริมาณอุปทาน และบรรยากาศ  
โดยรวม"

การยืดหยุ่นและพร้อมปรับเปลี่ยนมุมมองเป็นสิ่งสำคัญใน  
การระบุจุดสูงสุดและต่ำสุดในตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

การเข้าใจและระบุจุดสูงสุดและต่ำสุดของตลาดเป็นทักษะที่  
มีค่าอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุน แนวคิด **極** (Kyoku) ของฮอมมะสอนให้  
เราระมัดระวัง อดทน และมองภาพรวมของตลาด การฝึกฝนทักษะ  
นี้อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เราสามารถระบุโอกาสที่ดีที่สุดในการเข้า  
และออกจากตลาด นำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาว

ในบทต่อไป เราจะพูดถึงวิธีที่สามของฮอมมะ **歩み**  
(Ayumi) หรือ "การเคลื่อนไหวนไหว" ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจวิธีการ  
วิเคราะห์การเคลื่อนไหวนไหวของราคาและแนวโน้มของตลาด

## 歩み (Ayumi) – การเคลื่อนไหวหรือการก้าวเดิน

ในบทนี้ เราจะพูดถึงวิถีที่สามของมูเนฮิสะ ฮอมมะ นั่นคือ

歩み (Ayumi) หรือ "การเคลื่อนไหว" ซึ่งเป็นหลักการสำคัญในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาและแนวโน้มของตลาด

## 歩み (Ayumi) – การเคลื่อนไหวหรือการก้าวเดิน

ฮอมมะเชื่อว่าการเข้าใจลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาเป็นกุญแจสำคัญในการคาดการณ์ทิศทางของตลาดในอนาคต เขากล่าวว่า:

"การซื้อขายข่าวก็เหมือนกับกลยุทธ์ทางทหาร คุณต้องเข้าใจการเคลื่อนไหวของศัตรูเพื่อที่จะเอาชนะพวกเขาได้"

## หลักการสำคัญของ Ayumi

1. **การวิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหว:** ฮอมมะสอนให้เราสังเกตรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาอย่างละเอียด เขากล่าวว่า:

"เมื่อราคาเริ่มขึ้นอย่างผิดปกติ ให้นับว่ามันจะลงอย่างแน่นอน เมื่อมันลง ให้นับว่ามันจะขึ้นในภายหลัง"

การเข้าใจวัฏจักรของการขึ้นและลงนี้ช่วยให้เราสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวในอนาคตได้ดีขึ้น

2. **การประเมินความเร็วและความแรงของแนวโน้ม:** ฮอมมะเน้นย้ำถึงความสำคัญของการวิเคราะห์ความเร็วและความแรงของการเคลื่อนไหวของราคา:

"เมื่อตลาดแสดงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาอย่างรวดเร็ว ให้เพียงแค่ว่าตามแนวโน้มแทนที่จะพยายามคาดเดาวันที่ราคาจะถึงราคาสูงสุดหรือราคาต่ำสุด"

การเข้าใจพลวัตนี้ช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นในสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

3. **การคาดการณ์ทิศทางในอนาคต:** ฮอมมะสอนให้เราใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวในอดีตและปัจจุบัน เพื่อคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต:

"สังเกตข่าวเป็นภาพรวม คิดถึงการเปลี่ยนแปลงของราคา ทุกวันและทุกเดือน"

การมองภาพรวมนี้ช่วยให้เราสามารถระบุแนวโน้มระยะยาว และโอกาสในการซื้อขายที่มีศักยภาพ

### **การประยุกต์ใช้ Ayumi ในการซื้อขาย**

1. **การระบุจังหวะเข้าและออก:** ฮอมมะแนะนำให้ใช้การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเพื่อระบุจังหวะที่เหมาะสมในการเข้าและออกจากตลาด:

"เมื่อคุณรู้สึกว่ามีบรรยากาศที่ดีในตลาดและแนวโน้มแสดง สัญญาณของการปรับตัวขึ้น... นี่คือเวลาที่ดีที่สุดในการขาย"

2. **การปรับกลยุทธ์ตามการเคลื่อนไหวของตลาด:** ฮอมมะ เน้นย้ำถึงความสำคัญของการปรับตัวตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง:

"เมื่อคุณเห็นการปรับตัวลงหลังจากที่ราคาขึ้น สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้คือคิดถึงเวลาที่ราคาจะถึงราคาสูงสุด"

3. **การรักษาวินัยและความอดทน:** ฮอมมะเตือนให้เรารักษาวินัยและความอดทนในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของตลาด:

"โอกาสที่ดีในการซื้อขายมีเพียงสองถึงสามครั้งต่อปี คิดถึง 'สามมหาวิถิ' ให้ระมัดระวังการขึ้นและลงของราคาเสมอ และสังเกตเป็นเวลาสองถึงสามเดือน"



## พลวัตรของ 3 มหาวิถี

การใช้ **轉換** (Tenkan), **極** (Kyoku), และ **歩み** (Ayumi) ร่วมกันช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ตลาดได้อย่างครอบคลุมและลึกซึ้ง ฮอมมะแนะนำให้พิจารณาทั้งสามปัจจัยนี้ ก่อนตัดสินใจซื้อหรือขาย:

"พิจารณาสถานะการกระจายของข่าวเพิ่มเติมจากราคา ราคาสูงสุดและราคาราคาต่ำสุดของมันก่อนที่คุณจะตัดสินใจ นี่คือนิยามของสามมหาวิถี"

การใช้ 3 มหาวิถีอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยการฝึกฝน และประสบการณ์ ฮอมมะเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องและการปรับตัวตามสถานะตลาดที่เปลี่ยนแปลง

**歩み** (Ayumi) หรือ "การเคลื่อนไหว" เป็นหลักการสำคัญ ในการวิเคราะห์ตลาดของมูเนฮิสะ ฮอมมะ การเข้าใจลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาช่วยให้เราสามารถคาดการณ์แนวโน้มใน

อนาคตและตัดสินใจซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อใช้ร่วมกับ **轉換** (Tenkan) และ **極** (Kyoku) แล้ว Ayumi ช่วยให้เรา  
มีมุมมองที่ครอบคลุมและลึกซึ้งเกี่ยวกับพลวัตของตลาด

## คำพูดสำคัญของมูเนฮิสะ ฮอมมะ จาก The Fountain of Gold

ต่อไปเป็นเนื้อหาสรุปนะครับ เพื่อให้เกิดความกระชับใน  
ความเข้าใจมีความต่อเนื่องในการอ่าน ผมสรุปไว้ดังนี้

### 1. เกี่ยวกับการเริ่มต้นและการรอดอย

- "ในการเทรด จุดเริ่มต้นมีความสำคัญที่สุด หากการเริ่มต้นไม่ดี ทิศทางที่ตามมาจะยังคงงุ่นงาย คุณไม่ควรรีบร้อนเมื่อเริ่มเทรด เพราะการรีบร้อนก็เหมือนกับการเริ่มต้นที่ไม่ดี"

- "เมื่อซื้อหรือขาย ให้รออย่างน้อยสามวันนับจากวันที่คุณรู้สึกว่าคุณสามารถทำกำไรได้จากสภาวะตลาดหนึ่งๆ นี่คือนิยาม"
- "พิจารณาสภาวะการกระจายของข่าวเพิ่มเติมจากราคาราคาสูงสุดและราคาราคาต่ำสุด ก่อนที่คุณจะตัดสินใจ นี่คือนิยามของสาม"

## 2. เกี่ยวกับแนวโน้มตลาดและจังหวะ

- "ในตลาดข่าว แนวโน้มขาลงมักจะแข็งแกร่งในช่วงต้นเดือน และราคามักจะลดลงต่อเนื่องจนถึงปลายเดือน ดังนั้นสัญญาณของตลาดกระทิงมักจะอ่อนแอในช่วงต้นเดือน แต่จะเริ่มแข็งแกร่งขึ้นในช่วงปลายเดือนเมื่อราคามักจะปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว"
- "เมื่อผู้คนวิ่งไปทางตะวันตก ฉันหันไปทางตะวันออก"
- "เมื่อทุกคนถูกกดดัน ให้เริ่มซื้อด้วยความมุ่งมั่นที่เกิดขึ้นใหม่"

### 3. เกี่ยวกับการประเมินผลผลิตและราคาตลาด

- "การประเมินผลผลิตพืชผลเป็นราคาต่ำสุดฐานของราคาตลาด"
- "ราคาข้าวจะอยู่ในภาวะชะงักงัน (น่าจะ Sideway นิ่งแหละ) ที่ระดับราคาต่ำสุดตั้งแต่ฤดูหนาวจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ตามปฏิทินจันทรคติ แต่มันจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมและเมษายน และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนถึงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน"

### 4. เกี่ยวกับการฟังเสียงจากตลาด

- "เมื่อตลาดแสดงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาอย่างรวดเร็ว ให้ทำตามแนวโน้มแทนที่จะพยายามคาดเดาวันที่ราคาจะถึงราคาสูงสุดหรือราคาต่ำสุด"
- "ราคาที่พุ่งขึ้นสูงสุดหลังจากผ่านการขึ้นลงหลายเดือน จนกระทั่งถึงราคาขึ้นไป 50-60 โคน และพุ่งขึ้นจนถึงจุดที่"

หยุดการเพิ่มขึ้นและไม่มีใครบอกได้ว่าจะขึ้นต่อหรือลง นั่นคือราคาราคาสูงสุดสูงสุด"

## 5. เกี่ยวกับความสำคัญของสิ่งที่เป็นธรรมชาติ

- "การขึ้นลงของแนวโน้มเป็นกฎของธรรมชาติ"
- "เมื่อคุณรู้สึกถึงบรรยากาศที่ดีในตลาดและแนวโน้มแสดงสัญญาณของการปรับตัวขึ้น ในขณะที่คุณกำลังเฝ้าดูอย่างระมัดระวังสำหรับสัญญาณของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาจากสถานะชะงักงันหลังจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแนวโน้มและตลาดได้ถึงโซนราคาสูงสุด ทุกคนรวมถึงคุณคิดว่าถึงเวลาที่จะซื้อและการรีบเร่งซื้อสร้างความุ่นวาย นี่คือเวลาที่ดียิ่งที่สุดในการขาย"

## 6. เกี่ยวกับจิตใจเหนือกำไร

- "เมื่อโอกาสในการทำกำไรจากการเทรดมาถึง คุณควรทำกำไรในระดับที่เหมาะสม จากนั้นพักสองวัน หากคุณลืมหัก

ในช่วงเวลานี้ คุณจะแน่ใจได้เลยว่าจะเกิดการขาดทุนในตอนจบของการเทรด ไม่ว่าโอกาสในการทำกำไรจะมาเคาะประตูของคุณอย่างไรก็ตาม"

- "อย่าปล่อยให้ตัวเองถูกพาไปด้วยการชนะ เมื่อคุณบรรลุเป้าหมาย 80-90% หลังจากผ่านไปหลายเดือน แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้มุ่งเน้นไปที่การทำกำไรอย่างเป็นธรรมชาติ คุณต้องไม่ปล่อยให้ตัวเองหลงไปกับความโลภ"

## 7. สิ่งที่ต้องทำในช่วงพัก

- "การพักผ่อนก็สำคัญพอๆ กับการเทรด"
- "ด้วย 'วิธีการทั้งสาม' เหล่านี้ คุณจะสังเกตตลาดและดูว่าราคาตลาดกำลังขึ้นและลงอย่างไร และเมื่อเป็นเช่นนั้น มันขึ้นเท่าไรและลงเท่าไรก่อนที่การเคลื่อนไหวของราคาจะหยุดลง จากนั้นคิดถึงสถานะการเก็บเกี่ยวของไอซาก้าและดูต่อไปว่าทุกอย่างเป็นอย่างไรร"

## 8. เกี่ยวกับการมองข่าวโดยรวม

- "เมื่อคุณซื้อหรือขาย คุณต้องมองหาราคาต่ำสุดและแล้งไปที่ราคาสูงสุด คุณต้องจดจำสิ่งนี้ไว้"
- "คุณไม่ควรตัดสินใจซื้อหรือขายโดยอิงจากการวิเคราะห์เล็กๆ น้อยๆ ของคุณ จงยึดตำแหน่งของคุณโดยใช้ 'วิธีการทั้งสาม' เป็นตัวบ่งชี้ และก้าวไปข้างหน้าอย่างซื่อสัตย์ในทิศทางเดียว"
- "ปล่อยวางความโลภและจับตาดูราคา ยึดตำแหน่งของคุณเมื่อราคากำลังขึ้นหรือลง และเข้าสู่ตลาดเพื่อขายหรือซื้ออย่างสม่ำเสมอตาม 'วิธีการทั้งสาม'"

## 9. สิ่งที่ต้องทำและไม่ควรทำ

- "อย่าขายข่าวในปีที่ได้ผลผลิตดี"
- "อย่าซื้อข่าวในปีที่ได้ผลผลิตไม่ดี"
- "อย่าซื้อที่ราคาสูงสุดหรือขายที่ราคาต่ำสุด"

- "คุณไม่ควรขายหรือซื้อเพราะคุณโกรธ นี่ไม่ควรเกิดขึ้นเลย"
- "การเทรดข่าวก็เหมือนกับกลยุทธ์ทางทหาร"
- "เมื่อไม่แน่ใจ ให้แบ่งและขาย"
- "จิตใจสำคัญที่สุด"
- "อย่ารีบร้อนในการเทรด"
- "การได้เพียงอย่างเงิ่เวลาเกี่ยวกับราคาสูงและต่ำของตลาด ไม่ได้ประโยชน์อะไร ไม่มีใครรู้จริง ๆ "
- "ปล่อยวางความคิดที่มีมาก่อนจากปีก่อน"
- "การเทรดตลอดทั้งปีนำมาซึ่งการชนะที่น้อยลง"
- "อย่าเทรดโดยอิงจากความผันผวนของตลาดรายวัน"
- "ตัดสินใจเกี่ยวกับเงินทุนก่อนที่คุณจะเริ่ม"
- "อย่าเริ่มเทรดเพื่อฆ่าเวลา"



## 10. คำเตือนสุดท้าย

"งานเขียนนี้ คุณไม่ควรแสดงให้ใครเห็นไม่ว่าพวกเขาจะสนิทกับคุณแค่ไหนก็ตาม ไม่ใช่เพราะฉันต้องการเป็นคนรวยเพียงคนเดียว แต่เป็นเพราะงานเขียนนี้อาจถูกเข้าใจผิดโดยบางคน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำผิดพลาด และแย่ไปกว่านั้นคืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพวกเขาและแม้กระทั่งทำให้เขาเข้าใจผิดและเป็นศัตรูกับเรา"

### อ้างอิงเนื้อหาหลัก

1. Homma, M. (1755). The Fountain of Gold — The Three Monkey Record of Money (**三猿金泉秘録**, San-en Kinsen Hiroku). ฉบับภาษาอังกฤษ.
2. Wikipedia contributors. (2024, July 29). Honma Munehisa. In Wikipedia, The Free Encyclopedia.

Retrieved August 30, 2024, from

[https://en.wikipedia.org/wiki/Honma\\_Munehisa](https://en.wikipedia.org/wiki/Honma_Munehisa)

3. **本間宗久** (1755). 『**三猿金泉秘録**』 (さんえんきんせんひろく, San'en Kinsen Hiroku).
4. **日本経済新聞社編** (2000). 『**本間宗久の米相場必勝法**』 . 日本経済新聞社. ISBN: 4-532-30794-1 หนังสือนี้เป็นกรรวบรวมและวิเคราะห์แนวคิดการซื้อขายของฮอนมะโดยสำนักพิมพ์ Nikkei
5. **山本博文** (2012). 『**本間宗久 - 天才相場師の生涯**』 . 幻冬舎. ISBN: 978-4-344-02345-2 หนังสือชีวประวัติของฮอนมะโดยนักประวัติศาสตร์ ยามาโมโตะ ฮิโรฟุมิ

6. 日本取引所グループ「本間宗久と相場」証券知識普及プロジェクト